



**ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการ
ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก
เรื่อง ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๕**

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้ดำเนินการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔,๕ ชั้น ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน ๖ ราย นั้น

บัดนี้ การสอบความรู้ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาผลการสอบและมีมติที่ประชุมให้ประกาศรับรองผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๕ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านทุกวิชาในการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ภาคทฤษฎี วิชาชีพ ๑+๒	ภาคปฏิบัติ วิชาชีพ	วิชา กฎหมาย ๑+๒
๑	นายอิน ฮวาน ซอยน์ (MR.EUNHWAN CHOI)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายจัสติน ฌอน แบชเชอร์ (MR.JUSTIN SHAWN BASHOR)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๓	นายซึง ยอง ปาร์ค (MR.SEUNGYONG PARK)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๔	นายเมา มินห์ วิน (MR. MAU MINH HUYNH)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน (เก็บปี๖๓)
๕	นายเควิน มิทเชล ฮามาซากิ (MR.KEVIN MITCHELL HAMASAKI)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๖	นายแอนดรู ชาร์ลส์ ไบรอันท์ (MR.ANDREW CHARLES BRYANT)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ที่สอบผ่านต้องดำเนินการนำหนังสือรับรองประวัติอาชญากรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โคโรแพรดติก โดยต้องผ่านกระบวนการการพิจารณารับรองของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติต่อไป ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

ประธานอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โคโรแพรดติก